

Tuần tiếp tục lớp 8 năm học 2023-2024: Yêu cầu đủ điều kiện & Ngày quan trọng



Gia đình & Người giám hộ Lớp 8,

Nhóm lớp 8 cam kết lên kế hoạch cho một tuần với đầy đủ các sự kiện và hoạt động nhằm tôn vinh thành công của học sinh lớp 8 khi các em chuyển sang trung học. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới bao gồm một số cập nhật quan trọng về các yêu cầu đủ điều kiện và ngày cần lưu ý! Các gia đình lớp 8 sẽ được thông báo thường xuyên về khả năng hội đủ điều kiện và tiến độ học tập của học sinh này thông qua các báo cáo tiến độ hàng tháng.

Tuần tiếp theo 2024					
Thứ năm ngày 23 tháng 5	Thứ sáu ngày 24 tháng 5	Thứ hai ngày 27 tháng 5	Thứ ba ngày 28 tháng 5	Thứ tư ngày 29 tháng 5	Thứ năm ngày 30 tháng 5 và thứ sáu ngày 31 tháng 5
Các yêu cầu về việc tiếp tục (được nêu bên dưới) phải được đáp ứng trước 3:50 chiều để học sinh của bạn có đủ điều kiện tham gia các sự kiện của ngày hôm sau.	<u>Ngày tiếp theo số 1:</u> Elitches Những học sinh không đủ điều kiện nên đến trường với hy vọng đủ điều kiện tham gia tất cả các hoạt động còn lại (bao gồm cả buổi lễ).	<u>Không có trường học ngày kỷ niệm</u>	<u>Ngày tiếp theo #3:</u> Skate City Những học sinh không đủ điều kiện nên đến trường với hy vọng đủ điều kiện tham gia tất cả các hoạt động còn lại (bao gồm cả buổi lễ)	<u>Ngày tiếp theo #4:</u> Field Day & Tacos Lưu ngày! Lễ tiếp tục lớp 8 vào lúc 18h tại trường THPT JFK. Học sinh của bạn PHẢI đáp ứng tất cả các yêu cầu tiếp tục trước 3:50 chiều Thứ Tư để tham gia buổi lễ tiếp tục của chúng tôi lúc 6 giờ chiều.	<u>Không có trường học Chỉ dành cho học sinh lớp 8!</u>

Yêu cầu tiếp tục

Để học sinh của bạn đủ điều kiện tham gia các hoạt động, chuyến đi thực địa và buổi lễ của chúng tôi, họ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau.

Yêu cầu	Chi tiết	Nếu học giả của bạn không đáp ứng yêu cầu này...
Tỷ lệ đi học phải đạt 92% hoặc cao hơn	Tỷ lệ đi học chuyên cần phải trên 92% hoặc cao hơn để học sinh đủ điều kiện tham gia tuần tiếp theo. Học sinh của bạn có thể truy cập tỷ lệ đi học hiện tại của mình trên cổng thông tin dành cho học sinh DPS. Bạn cũng rất vui lòng liên hệ với người cố vấn LC của học sinh mình hoặc văn phòng chính để biết thêm thông tin.	Tại Bear Valley, chúng tôi cam kết cung cấp cho học sinh của bạn những con đường thay thế để hỗ trợ học sinh của bạn tăng tỷ lệ đi học không chính thức, chẳng hạn như tham gia dạy kèm vào sáng thứ Ba hoặc lên lịch ăn trưa làm việc với giáo viên. Những cơ hội này sẽ hỗ trợ học sinh của bạn kiếm được điểm phần trăm không chính thức với hy vọng đủ điều kiện tham gia các hoạt động trong tuần tiếp theo. <ul style="list-style-type: none">• Dạy kèm trước giờ học được cung cấp vào các buổi sáng Thứ Ba từ 8:00-8:40 sáng để tăng 2,0 điểm• Bữa trưa làm việc được cung cấp theo lịch hẹn hàng ngày để tăng 1 điểm
Đã hoàn thành iCAP cho lớp 6-8	iCAP là cổng thông tin dành cho sinh viên gồm các câu hỏi cho phép sinh viên suy nghĩ về mục tiêu và kế hoạch tương lai của mình. Hoàn thành tất cả các câu hỏi cho lớp 6-12 cũng là một yêu cầu tốt nghiệp của Trường Trung học Colorado.	Nếu học sinh chưa hoàn thành iCAP hoặc cần trợ giúp hoàn thành iCAP, sẽ có những khoảng thời gian thường xuyên trong suốt năm học để bắt kịp LC. Bạn cũng có thể liên hệ với cố vấn trường học của chúng tôi, Ruthie Perez, bằng cách gửi email tới ruthie_zuckerman@dpsk12.net nếu bạn cần hỗ trợ thêm.
Điểm "C" trở lên ở tất cả các lớp Học quý 4	Học sinh sẽ cần phải vượt qua tất cả các lớp học của mình với điểm C trở lên. (không có F hoặc D). Sinh viên có thể thử lại hoặc hoàn thành bài tập còn thiếu trong suốt học kỳ. Điểm số được cập nhật liên tục trong trường học.	Dựa trên chính sách chấm điểm của chúng tôi, sinh viên có thể thử lại hoặc nộp bài tập còn thiếu hoặc chưa hoàn thành cho đến ngày nay. <ul style="list-style-type: none">• Dạy kèm trước giờ học được cung cấp vào các buổi sáng thứ Ba từ 8:00-8:40 sáng• Bữa trưa làm việc được cung cấp theo lịch hẹn hàng ngày
Không có sự cố hành vi nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại	Học sinh cần phải đáp ứng các kỳ vọng của toàn trường và không có hành vi nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại dẫn đến phải học PASS cả ngày và/hoặc bị đình chỉ học ngoài trường.	Nếu một học sinh gây tổn hại cho cộng đồng trường học của chúng tôi và/hoặc không đáp ứng được các kỳ vọng về hành vi ở trường hoặc trong các sự kiện liên quan đến trường học, học sinh có thể có cơ hội lấy lại tư cách hội đủ điều kiện thông qua việc tham gia vào các hoạt động phục hồi với cộng đồng trường học của chúng tôi. Việc sửa chữa này sẽ do nhóm văn hóa phục hồi của chúng tôi phối hợp với nhóm lớp 8 quyết định và sẽ phụ thuộc vào học sinh.